

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	หน่วยงานที่ จัด	ช่วงเวลา (วันที่)	จำนวน ชั่วโมง	ค่าธรรมเนียม หลักสูตร (ถ้ามี) (บาท)	รายงานผลการ นำไปใช้ ประโยชน์	รอบการ ประเมิน
20	นางสาวพาริดา หมายเก	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติงาน การมีระบบและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคหมีดี สกิน (Lumpy Skin Disease) (LSD)	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสตูล	25/6/64	6.00	-	มี	2
21	นายสุวุฒิ เพียรเจริญ	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติงาน การมีระบบและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคหมีดี สกิน (Lumpy Skin Disease) (LSD)	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสตูล	25/6/64	6.00	-	มี	2
22	นายปริญญาศักดิ์ หลังยาหน่าย	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติงาน การมีระบบและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคหมีดี สกิน (Lumpy Skin Disease) (LSD)	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสตูล	25/6/64	6.00	-	มี	2
23	นายกรวิทย์ ทองเต็ม	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติงาน การมีระบบและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคหมีดี สกิน (Lumpy Skin Disease) (LSD)	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสตูล	25/6/64	6.00	-	มี	2
24	นายวรารักษ์ รอกेत	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติงาน การมีระบบและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคหมีดี สกิน (Lumpy Skin Disease) (LSD)	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสตูล	25/6/64	6.00	-	มี	2
25	นางรัตนา วุ่นซิว	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติงาน การมีระบบและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคหมีดี สกิน (Lumpy Skin Disease) (LSD)	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสตูล	25/6/64	6.00	-	มี	2
26	นายอับรอร์ดร์ ดาแลหมัน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติงาน การมีระบบและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคหมีดี สกิน (Lumpy Skin Disease) (LSD)	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสตูล	25/6/64	6.00	-	มี	2
27	นายจำนงค์ เดชานนท์	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติงาน การมีระบบและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคหมีดี สกิน (Lumpy Skin Disease) (LSD)	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสตูล	25/6/64	6.00	-	มี	2
28	นายณรงค์ฤทธิ์ นานข้า	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติงาน การมีระบบและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคหมีดี สกิน (Lumpy Skin Disease) (LSD)	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสตูล	25/6/64	6.00	-	มี	2